
BORGARRÁÐ 11. júní 2020: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um 
hönnunarkerfi fyrir stafrænar vörur R20060110

1. Hvað kostar vinna við og innleiðing „hönnunarkerfi fyrir stafrænar vörur“ sem kynnt var á 
fundi borgarráðs þann 11.júní sl. tæmandi talið? 2. Var verkið boðið út? 
3. Ef ekki hvernig voru hönnuðir og aðrir sem að verkinu komu valdir? 4. Hverju í 
ósköpunum á þetta gæluverkefni að skila sem á engan hátt er hægt að koma fyrir undir 
lögbundinni- eða grunnþjónustu?


